

การจัดทำคำอธิบายข้อมูล

หมวดสถิติเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

คำอธิบายข้อมูล

รหัสข้อมูล	FIT_D124
ชื่อข้อมูล	รายได้ (Revenue)
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
กำหนดการเผยแพร่	ข้อมูลเบื้องต้น วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมปีงบประมาณถัดไป ข้อมูลจริง วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายนปีงบประมาณถัดไป
รายละเอียด	<p>รายได้ (Revenue) คือ มูลค่ารวมทั้งหมดของธุรกรรมที่ทำให้ทุนสุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลได้รับโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันในการชำระคืนในภายหลังจะมีสิ่งตอบแทนจากการรับเงินหรือไม่ก็ได้ ยกเว้นจำนวนเงินที่รัฐบาลได้รับการขายสินทรัพย์ซึ่งไม่ถือเป็นรายได้จากการทำธุรกรรม เพราะไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของทุนสุทธิ เพียงแต่เปลี่ยนรูปของการถือสินทรัพย์ เช่น การขายอาคาร หรือการขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถืออยู่ เปลี่ยนเป็นการถือเงินสดแทน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาษี (Taxes) คือเงินโอนให้เปล่าที่เรียกเก็บจากประชาชน โดยที่ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ภาษีนี้นำไปตั้งค่าธรรมเนียมทั่วไปที่สูงเกินกว่าต้นทุนของการให้บริการ แต่จะแยกออกจากเงินประกันสังคมและค่าปรับ- เงินสมทบประกันสังคม (Social Contributions) ตามมาตรฐานสากลจะรวมเงินที่ได้รับจากระบบประกันสังคมโดยนายจ้างที่ให้ผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือไปจากเงินผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ และเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างแตกต่างไปจากเงินภาษี เพราะเป็นเงินที่จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ประกันตนหรือผู้รับผลประโยชน์ ถ้ามีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้เกิดขึ้น เช่น การเจ็บป่วยและชราภาพ ยกเว้นรายจ่ายเรียกเก็บจากเงินอื่นๆ เข้าระบบประกันสังคมที่นอกเหนือไปจากค่าจ้างและเงินเดือนจะนับเป็นภาษี นอกจากนี้เงินสมทบเพื่อระบบการจ่ายเงินหลังเกษียณจะไม่นับเป็นเงินสมทบประกันสังคมในระบบสถิติรัฐบาล- เงินช่วยเหลือ (Grants) เป็นเงินโอนให้โดยสมัครใจจากรัฐบาลอื่น หรือจากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปเงินสดหรือรูปอื่นๆก็ได้- รายได้อื่น (Other revenue) คือรายได้อื่นๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ยอดจำหน่ายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยและรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ เงินโอนโดยสมัครใจที่นอกเหนือไปจากเงินช่วยเหลือในรูปของเงินสดหรือรูปอื่นๆค่าปรับต่างๆ

แหล่งที่มาของข้อมูล	1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. กรมบัญชีกลาง 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 4. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 5. กองทุนเงินนอกงบประมาณ 15 กองทุน
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข(ไม่สามารถระบุเวลาได้แน่นอน)